

**KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỶ HỌP THỨ 8 HĐND HUYỆN**

*(Kèm theo Báo cáo số 491 /BC-UBND ngày 08 / 11 /2024 của Ủy ban nhân dân huyện)*

STT	Nội dung ý kiến	Trả lời	Kết quả giải quyết
1	<p><b>Cử tri Trần Thị Lập – Khôi 10, thị trấn Đăk Tô:</b> Hiện nay, để tham gia tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng người dân trên địa bàn huyện phải đi đến các bệnh viện ở thành phố Kon Tum hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi; việc đi lại rất khó khăn đối với người bệnh, thân nhân và tốn kém nhiều chi phí. Do đó, đề nghị Trung tâm Y tế huyện quan tâm triển khai đầu tư xây dựng 01 phòng vật lý trị liệu-phục hồi chức năng tại đơn vị để phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.</p>	<p>Qua kiểm tra, Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng phòng Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng và đưa vào hoạt động từ tháng 4/2024, cung cấp được một số dịch vụ y tế về Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xoa bóp bấm huyệt đầu mặt cổ, vai, gáy, tay, lưng, chân;</li> <li>- Tập vận động chủ động, thụ động;</li> <li>- Tập vận động có trợ giúp;</li> <li>- Sử dụng khung nạng gậy xe lăn;</li> <li>- Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng.</li> </ul> <p>Hoạt động trị liệu, Âm ngữ trị liệu cho người khuyết tật, trẻ bại não, bệnh nhân tai biến mạch máu não, bệnh lý về cơ xương khớp,...</p> <p>UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm VH TTDL&amp;TT huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường thông tin, phổ biến để Nhân dân trên địa bàn được biết, đến kiểm tra, tư vấn, điều trị bệnh khi có nhu cầu.</p>	<p align="center">Đã giải quyết xong</p>
2	<p><b>Cử tri Võ Mộng Hồng, Thôn 8, xã Diên Bình:</b> Lô đất của nhà tôi trước kia mua của ông Hồ Bốn - Thôn 8, đã được đo đạc cấp GCNQSDĐ, nhưng bị cấp nhầm vị trí đất với ông Hồ Bốn. Đoàn của xã và Phòng TN&amp;MT có kiểm tra, làm việc và thu lại GCNQSDĐ của gia đình tôi để sửa lại bìa, nhưng đến nay đã 2, 3 năm mà chưa trả lại GCNQSDĐ cho gia đình tôi. Đề nghị cấp trên giải quyết.</p>	<p>Ghi nhận ý kiến của cử tri Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân xã Diên Bình kiểm tra, làm việc, tiến hành đo đạc và hướng dẫn ông Võ Mộng Hồng thực hiện các bước để được cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng theo quy định. Đến nay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính gửi cho cử tri Võ Mộng Hồng để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.</p>	<p align="center">Đã giải quyết xong</p>

3	<p><b>Cử tri Châu Thị Phó, Thôn 8, xã Diên Bình:</b> Đề nghị đầu tư xây dựng bê tông các tuyến đường còn lại của thôn 8.</p>	<p>Nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Diên Bình kiểm tra, giải quyết, kết quả như sau: Trên địa bàn thôn 8, xã Diên Bình có tổng số 10 tuyến đường giao thông nông thôn, hiện nay UBND xã đã triển khai xây dựng được 4 tuyến đường bê tông, còn lại 06 tuyến đường đất cấp phối.</p> <p>Trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 UBND xã đã đưa vào kế hoạch đầu tư công các tuyến đường nội thôn thôn 8, tuy nhiên vì điều kiện kinh phí phân khai đầu tư không đảm bảo để đầu tư hết các tuyến đường, do vậy trong năm 2025 UBND xã dự kiến đầu tư xây dựng 02 tuyến đường (đường ngang số 2 và đường ngang số 4); các tuyến đường còn lại UBND xã sẽ tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư đường bê tông cho thôn 8 nhằm đảm bảo đi lại cho bà con nhân dân.</p>	<p>Kiến nghị thông tin lại với cử tri</p>
4	<p><b>Cử tri Nguyễn Thanh Hải – thôn trưởng thôn 1, xã Kon Đào:</b> Đường đi khu sản xuất Bòn Hòn (đoạn cống Bòn Hòn) bị xói lở, hàm ếch lớn, khi có mưa bão dễ sập, gây không qua lại được, đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí khắc phục cho bà con.</p>	<p>Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Kon Đào phối hợp với Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng Đường đi khu sản xuất Bòn Hòn ( Đoạn cống Bòn Hòn). Kết quả kiểm tra hiện trạng: Đoạn cống Bòn Hòn thuộc đường đi sản xuất Bòn Hòn thôn 1 bị xói lở hai bên đầu cống (kè trên và kè dưới); hàm ếch lớn; xói sâu; dễ gãy đoạn cống; đoạn trên cống chiều rộng 3,5m; Đoạn dưới cống chiều rộng 3,5m; sâu đáy 2,5m; chiều dài của cống qua đường là 3,5m, gây khó khăn trong quá trình đi lại của hơn 60 hộ dân với hơn 30 ha diện tích người dân tham gia đi sản xuất (Chủ yếu các hộ dân thôn 1, thôn 6; khối 2, khối 1 thuộc thị trấn Đăk Tô), cũng như dẫn nước về cánh đồng ruộng thôn 1).</p> <p>Trước mắt Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Kon Đào vận động nhân dân trong khu vực thực hiện sửa chữa, gia cố kịp thời để đảm bảo lưu thông. Về lâu dài, đã chỉ đạo UBND xã Kon Đào cân đối nguồn ngân sách của địa phương được giao đưa nội dung công trình trên vào sửa chữa, khắc phục trong thời gian đến.</p>	<p>Kiến nghị thông tin lại với cử tri</p>